

Số: /KH-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH
Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index)
tỉnh Bắc Giang năm 2021

Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 641/QĐ-BNV phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả, Chỉ số PAR Index tỉnh Bắc Giang đạt 85,58/100 (trong đó, điểm thăm định là 56,93/66,5; điểm quy đổi Chỉ số SIPAS là 9,29/10; điểm điều tra XHH lãnh đạo quản lý là 19,36/23,5), đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố. So với năm 2019, tỉnh Bắc Giang tăng 12 bậc về thứ hạng; về điểm số, tăng 3,74 điểm (năm 2019 đạt 81,84 điểm).

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện (*gọi tắt là cơ quan, địa phương*) còn chưa sát sao với các nhiệm vụ CCHC, dẫn tới một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC năm 2020 chưa được cải thiện. Để duy trì, phát huy những kết quả đạt được; đồng thời, cải thiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo công bố của Bộ Nội vụ.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao những nội dung của Chỉ số CCHC đã đạt được kết quả và điểm số tốt. Phân đấu Chỉ số CCHC tỉnh năm 2021 đạt kết quả cao, phân đấu trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu trong cả nước.
- Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác CCHC của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, địa phương, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nội dung lĩnh vực được phân công, đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số CCHC của tỉnh.
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC, Chỉ thị của Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao

CCHC, Kế hoạch số 5580/KH-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021, Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021.

- Có biện pháp khắc phục và tập trung cao tổ chức triển khai có hiệu quả để nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Giang năm 2021.

II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính

a) Nội dung cần khắc phục

Còn có nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành quá hạn; hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa đạt tỷ lệ theo Kế hoạch đã đề ra.

Năm 2020 chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính được Bộ Nội vụ công nhận.

b) Trách nhiệm của các cơ quan

Các cơ quan, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; kịp thời xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo cáo kết quả gửi Chủ tịch UBND tỉnh (*qua Văn phòng UBND tỉnh*). Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC, nhân rộng thực hiện những sáng kiến đã được công nhận và triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC của tỉnh; đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không để xảy ra tình trạng quá hạn hoặc không hoàn thành nhiệm vụ; tham mưu văn bản phê bình người đứng đầu cơ quan, địa phương để xảy ra tình trạng chưa hoàn thành hoặc hoàn thành quá hạn đối với nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc đề xuất, triển khai các sáng kiến, giải pháp mới của các cơ quan, địa phương.

2. Công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC), công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC

a) Nội dung cần khắc phục

Việc tham mưu công bố TTHC, danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC chưa kịp thời, dẫn tới việc nhập, đăng tải công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh còn chậm. Còn tình trạng công khai thủ tục hành chính đã hết hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại cấp tỉnh, huyện, xã còn dễ xảy ra tình trạng quá hạn.

b) Trách nhiệm của các cơ quan

Các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát các quy định, Quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định; tham mưu ban hành quy trình nội bộ, cập nhật TTHC vào phần mềm một cửa điện tử, công khai trên Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công ngay sau khi TTHC được công bố; giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo trước và đúng hạn, không để xảy ra tình trạng quá hạn, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Người đứng đầu các cơ quan, địa phương báo cáo kết quả rà soát, cập nhật TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian xong **trước ngày 31/7/2021**. Trường hợp cơ quan, địa phương để xảy ra tình trạng hồ sơ TTHC quá hạn (kể cả hồ sơ đã giải quyết xong nhưng chưa kết thúc dẫn đến quá hạn trên phần mềm), người đứng đầu cơ quan, địa phương giải trình đối với từng hồ sơ quá hạn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (*thông qua báo cáo CCHC hàng tháng gửi Sở Nội vụ*), xem xét trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra tình trạng quá hạn giải quyết hồ sơ TTHC. Hồ sơ khi có kết quả giải quyết phải kết thúc ngay trên phần mềm; trường hợp không kết thúc, để phần mềm báo quá hạn thì coi như hồ sơ quá hạn, phải xem xét, kiểm điểm.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc công bố, cập nhật, công khai TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tổng hợp kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, địa phương, hàng tháng, quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

3. Thực hiện các quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính

a) Nội dung cần khắc phục

Số lượng cấp phó của một số phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chưa đảm bảo theo quy định, số lượng lãnh đạo, quản lý nhiều hơn số chuyên viên.

b) Trách nhiệm của các cơ quan

Các cơ quan, địa phương bố trí, sắp xếp, thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn, ban, chi cục thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo lãnh đạo cấp phòng không nhiều hơn số chuyên viên hiện có. Đối với các cơ quan, địa phương thừa cấp phó do sắp xếp, tổ chức, trong thời gian 03 năm kể từ ngày có quyết định sắp xếp phải thực hiện đúng quy định số lượng cấp phó.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thực trạng việc bố trí lãnh đạo cấp phó tại các phòng, ban, chi cục thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; đề xuất giải pháp đối với các cơ quan, địa phương thừa cấp phó, thời gian xong **trước ngày 31/7/2021**.

4. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công

a) Nội dung cần khắc phục

Năm 2020, thực hiện giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt 80,78% kế hoạch, chưa đạt 100% kế hoạch; kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước đã thực hiện được 87,26%, chưa đạt 100% theo yêu cầu; còn có cơ quan, địa phương có sai phạm trong quản lý, thu, chi tài chính ngân sách.

b) Trách nhiệm của các cơ quan

Các cơ quan, địa phương thực hiện đúng các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý, sử dụng tài chính, không để xảy ra sai phạm; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị đã được cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra, kiểm tra tài chính chỉ ra; xây dựng báo cáo khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra sau khi có thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra, nêu rõ những nội dung đã được khắc phục và chưa được khắc phục, gửi Đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định (*kèm theo các tài liệu chứng minh*).

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã được chỉ ra; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, địa phương thực hiện quản lý, sử dụng tài chính đảm bảo đúng quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc chậm ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 (đã yêu cầu khắc phục tại Kế hoạch số 2796/KH-UBND ngày 29/6/2020) **trước ngày 31/7/2021**. Tham mưu, triển khai các giải pháp nhằm cải thiện lĩnh vực Tài chính công của Chỉ số CCHC năm 2021, phân đấu xếp trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc xử lý các sai phạm trong quản lý, thu, chi tài chính ngân sách (sử dụng nguồn thu để lại chi lương cho công chức, viên chức chưa đúng quy định; một số khoản chi cao hơn thực tế; sử dụng tài sản công chưa đúng mục đích, chưa đúng quy định; quy chế chi tiêu nội bộ chưa bổ sung các văn bản QPPL mới, vẫn căn cứ vào các

văn bản hết hiệu lực), đồng thời gửi Sở Tài chính để theo dõi, thời gian báo cáo **trước ngày 31/7/2021**.

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc xử lý các sai phạm trong quản lý, thu, chi tài chính ngân sách (một số khoản chi phụ cấp, làm thêm giờ, chi tiền hỗ trợ, thuê xe không đúng quy định; không xây dựng quy chế quản lý tài sản công; quy chế chi tiêu nội bộ còn áp dụng nhiều văn bản đã hết hiệu lực), đồng thời gửi Sở Tài chính để theo dõi, thời gian báo cáo **trước ngày 31/7/2021**.

5. Hiện đại hóa hành chính

a) Nội dung cần khắc phục

Văn bản gửi đi dưới dạng điện tử nhưng còn gửi song song với bản giấy.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia chưa đạt 100%.

b) Trách nhiệm của các cơ quan

Các cơ quan, địa phương thực hiện đúng các quy định về ban hành văn bản điện tử theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang và Công văn số 2633/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản điện tử có ký số gửi, nhận trên hệ thống.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo giải trình về việc chưa tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đề xuất các biện pháp khắc phục, thời gian **trước ngày 31/7/2021**. Yêu cầu đến 31/12/2021, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông hằng tháng tổng hợp những cơ quan, địa phương còn tình trạng gửi văn bản điện tử song song với gửi bản giấy không đúng quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

a) Nội dung cần khắc phục

Số doanh nghiệp được thành lập mới năm 2020 thấp hơn so với năm 2019.

Tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 thấp hơn so với năm 2019.

Thực hiện chưa đạt 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao trong năm 2020.

b) Trách nhiệm của các cơ quan

Các cơ quan, địa phương tham mưu, đề xuất những giải pháp nhằm thu hút nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp về

đầu tư sản xuất và đầu tư mở rộng sản xuất; nâng cao kỷ luật kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn, phấn đấu năm 2021 nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thành lập mới tăng ít nhất 20% so với năm 2020; bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao hàng năm, định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện, đánh giá những chỉ tiêu chưa đạt, nêu rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.

Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm trường hợp có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

III. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ CCHC NĂM 2021

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương căn cứ kết quả từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2020 đã được Bộ Nội vụ công bố, tiếp tục cải thiện, phát huy hơn nữa những tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt kết quả và điểm số tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Kết quả đánh giá các lĩnh vực Chỉ số CCHC năm 2020 cơ bản đều tăng thứ hạng so với năm 2019, song vẫn ở vị trí nhóm giữa. Để cải thiện thứ hạng từng lĩnh vực đánh giá trong năm 2021, ngoài những nội dung cần khắc phục nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố):

a) Mục tiêu

Phấn đấu năm 2021, lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC xếp trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

b) Trách nhiệm thực hiện

Các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện bám sát, triển khai đầy đủ, đúng tiến độ những nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch CCHC của cơ quan, địa phương và của tỉnh năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức; triển khai có hiệu quả sáng kiến CCHC đã đăng ký; định kỳ hàng tháng báo cáo Sở Nội vụ theo quy định; những cơ quan, địa phương được kiểm tra công tác CCHC phải có báo cáo khắc phục gửi Đoàn kiểm tra, nêu rõ những nội dung đã khắc phục và những nội dung chưa khắc phục, nguyên nhân.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện thứ hạng lĩnh vực này.

2. Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL (xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố):

a) Mục tiêu

Phấn đấu năm 2021, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL xếp trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

b) Trách nhiệm thực hiện

Các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện được giao tham mưu, ban hành văn bản QPPL phải thực hiện đúng quy định về ban hành văn bản QPPL, văn bản QPPL ban hành phải kịp thời, chi tiết, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; thực hiện rà soát văn bản QPPL theo thẩm quyền.

Giao Sở Tư pháp chủ trì triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên; kiểm soát việc ban hành văn bản QPPL, không để xảy ra tình trạng chông chéo giữa các văn bản QPPL, sai thể thức, trái quy định, trái thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện thứ hạng lĩnh vực này.

3. Lĩnh vực cải cách TTHC (xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố):**a) Mục tiêu**

Phấn đấu năm 2021, lĩnh vực cải cách TTHC xếp trong nhóm 15 tỉnh dẫn đầu cả nước.

b) Trách nhiệm thực hiện

Các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện bám sát, triển khai đầy đủ, đúng tiến độ những nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh năm 2021; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm chi phí trong giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; công bố, công khai TTHC theo quy định; kịp thời ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC trước và đúng hạn, trong đó hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn đạt từ 20% trở lên.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện thứ hạng lĩnh vực này.

4. Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính (xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố):**a) Mục tiêu**

Phấn đấu năm 2021, lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính xếp trong nhóm 15 tỉnh dẫn đầu cả nước.

b) Trách nhiệm thực hiện

Các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 23/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự các sở,

cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bắc Giang và Công văn số 436/UBND-NC ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ; thực hiện đúng quy định về số lượng lãnh đạo cấp phó; hàng năm thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ và các quy định khác của Chính phủ, các bộ, ngành về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; những đơn vị được thanh tra, kiểm tra phải có báo cáo khắc phục gửi Đoàn thanh tra, kiểm tra, nêu rõ những nội dung đã khắc phục và những nội dung chưa khắc phục, nguyên nhân.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện thứ hạng lĩnh vực này.

5. Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (xếp thứ 05/63 tỉnh, thành phố):

a) Mục tiêu

Phấn đấu năm 2021, lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức duy trì trong nhóm 05 tỉnh dẫn đầu cả nước.

b) Trách nhiệm thực hiện

Các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; triển khai việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng phần mềm, hoàn thành trong năm 2021; thực hiện bổ nhiệm lãnh đạo quản lý đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy định, gửi Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm để theo dõi, tổng hợp.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về duy trì, cải thiện thứ hạng lĩnh vực này.

6. Lĩnh vực cải cách tài chính công (xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố):

a) Mục tiêu

Phấn đấu năm 2021, lĩnh vực cải cách tài chính công xếp trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước.

b) Trách nhiệm thực hiện

Các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; ban hành đầy đủ quy chế quản lý, sử dụng tài sản công gửi Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đặc biệt là các chương trình, dự án nguồn vốn nước ngoài (ODA). Nghiên cứu triển khai thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; thực hiện việc

chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần khi đủ điều kiện theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.

Giao Sở Tài chính chủ trì, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trên, không để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện thứ hạng lĩnh vực này.

7. Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính (xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phố):

a) Mục tiêu

Phấn đấu năm 2021, lĩnh vực hiện đại hóa hành chính duy trì là tỉnh dẫn đầu cả nước.

b) Trách nhiệm thực hiện

Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính tỉnh Bắc Giang xếp hạng dẫn đầu cả nước, tuy nhiên, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2020 (ICT Index), tỉnh Bắc Giang xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố. Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh còn chưa đạt yêu cầu. Do đó, các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trên; tăng cường đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin đảm bảo năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về duy trì thứ hạng lĩnh vực này.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, địa phương việc thực hiện tiêu chí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCNV ISO 9001.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Người đứng đầu cơ quan, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hiện không đảm bảo yêu cầu của tiêu chí đánh giá, để bị mất hoặc bị trừ điểm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh.

2. Các Sở, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 30/12/2021** tổng hợp các tài liệu kiểm chứng kèm theo bảng tổng hợp tự chấm điểm Chỉ số CCHC cấp tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng.

3. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch; hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện đối với từng lĩnh vực; thu thập tài liệu kiểm chứng, tổng hợp kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Quý IV/2021, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số tại các cơ quan, địa phương.

Tham mưu đưa kết quả Chỉ số CCHC vào đánh giá người đứng đầu hàng năm.

Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương nếu không thực hiện nghiêm túc các tiêu chí của Bộ Chỉ số.

Trên đây là Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) tỉnh Bắc Giang năm 2021, yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + Lãnh đạo Văn phòng;
 - + TTPVHCC, TTTT, TH, TKCT;
 - + Lưu: VT, NC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Sơn